



ที่ LPH/SET/2021/012

9 สิงหาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 และ  
แผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทย่อย (IPO) และการเข้าจดทะเบียนในตลาด  
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “LPH”) ครั้งที่  
4/2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ได้มีมติอนุมัติดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ จากผลประกอบการงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1  
มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ให้กับหุ้นสามัญของ  
บริษัท เงินปันผลระหว่างกาลครั้งนี้จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้น  
ที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏ  
รายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 25 สิงหาคม 2564  
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 กันยายน 2564 (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย “XD” หรือวันที่  
ไม่ได้รับสิทธิในการรับเงินปันผล คือวันที่ 24 สิงหาคม 2564)

2. มีมติอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัย  
ทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด (“AMARC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ต่อประชาชน  
ทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์”) (“Spin-  
Off”) โดยสัดส่วนหุ้นที่ AMARC จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นจำนวนไม่เกินร้อย  
ละ 30.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ AMARC ภายหลังจากเพิ่มทุนและเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้น  
ของบริษัทฯ ใน AMARC ลดลง และอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธาน  
เจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผน Spin-  
Off และให้มีอำนาจพิจารณาและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและ  
จำเป็นกับแผน Spin-Off เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง  
รวมถึงการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ AMARC



ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ AMARC ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 3.48 ซึ่งคำนวณจากเกณฑ์ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิและบริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแผน Spin-Off

ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 3 กล่าวคือ มีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)

( นายวิวัฒน์ เพิ่มผล )

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร/เลขาธิการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ